

# คมชัดลึก

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5508 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 6

## ‘ช้อนทองฯ’ยากมองประจำบ้าน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพุงอาเซียน



**ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาอาการปวด**  
เมื่อยร่างกาย ในโหมดยาสามัญประจำบ้าน น้ำมัน  
หม่อง น้ำมันเหลือง แบรินต์ “ช้อนทองมงคล”  
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เคิบโคและสืบทอดผลงาน  
จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการซุคุณภาพของสินค้าบวก  
แพ็กเกจจิ้งที่ทันสมัย ทำให้วันนี้ผลิตผลที่เริ่ม  
แรกขายในขวดเครื่องต้มชูกำลัง เคิบโคและมี  
การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค สร้างรายได้ สร้าง  
อาชีพให้แก่รุ่นลูกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ชุตินา บวรภิกษุณี หรือ แหม่ม ทายาท  
ผู้สืบทอดภูมิปัญญา เล่าว่า ผลิตภัณฑ์นี้เกิด  
จากองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรของพ่อสาอาองค์  
และแม่ดวงใจ โดยเฉพาะพ่อที่เกือบตลอดชีวิต  
คลุกคลีเกี่ยวกับตัวยาและพืชผักสมุนไพรต่าง ๆ  
ขณะเดียวกันแม่ก็มีพรสวรรค์ในการนำสมุนไพร  
มาแปรรูป จึงทำให้พื้นที่บริเวณบ้านจำนวน 2 ไร่  
ที่ จ.กำแพงเพชร เต็มไปด้วยพืชสมุนไพร อาทิ  
โพล วานเอ็นเหลือง วานนางคำ วานมหาเมฆ  
กระชายดำ และอื่นๆ เพื่อนำมาปรุงเป็นยาต้ม  
เจ็บไข้ได้ป่วย

“เมื่อก่อนพ่อแม่ไม่ได้คิดจะทำเป็นอาชีพ  
เป็นเพียงนำภูมิปัญญาที่มีมาทำใช้เพื่อช่วยตัวเอง  
และคนในครอบครัว แต่หลังจากที่ท่านทั้งสองเข้า  
อบรมการใช้ยาสมุนไพรในโครงการพระราชดำริ  
สวนป่าสมุนไพรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พร้อมช่วยเหลืองานในโครงการ กระทั่งปี 2528  
พ่อได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ  
เจ้าอยู่หัว ท่านจึงได้คิดสูตรน้ำมันเหลืองว่า  
สมุนไพร เพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยตามตัวรับยา  
แผนโบราณที่ได้ว่าเรียนมา” ชุตินา เล่าถึงที่มา

โดยเป้าหมายนั้น ทำเพื่อใช้ในครอบครัว  
และญาติพี่น้อง ต่อเมื่อเห็นผลดีจึงให้เพื่อน  
บ้านละแวกใกล้เคียงได้ทดลองใช้ จากนั้นน้ำมัน  
เหลืองสมุนไพรก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น ทำให้ต้อง  
ผลิตเพื่อขายสร้างรายได้ และเป็นอาชีพให้แก่ลูก  
หลานจนถึงทุกวันนี้

ด้วยเป็นลูกคนสุดท้ายต้องในจำนวนพี่น้อง 4  
คน “ชุตินา” ยอมรับว่า ทำให้ได้คลุกคลีการทำ  
น้ำมันเหลืองในทุกขั้นตอนมาโดยตลอด และเมื่อ  
พ่อแม่วางมือก็มีเจตนาจะสืบทอดกิจการใน  
พื้นที่ โดยหลังแต่งงานกับ สุภคมงคล บวรภิกษุณี  
เขาจึงสนับสนุนเธอให้เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์  
แผนไทยสาขาเภสัชกร รุ่น 10 ของสถาบันการ  
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง  
สาธารณสุข

ต่อเมื่อเรียนจบจึงนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา  
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ด้วยการปรับสูตรเป็นยาน้ำมัน  
เหลืองสมุนไพร และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่  
ผู้บริโภค จึงสร้างสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ  
และขอเลขทะเบียนยาอย่างถูกต้องจาก อย.  
ได้ชื่อทางการค้าว่า ยาน้ำมันเหลืองสมุนไพร  
แบรนด์ “ช้อนทองมงคล”

การทำตลาดช่วงแรก ๆ “ชุตินา” บอกว่า เริ่ม  
จากกรอกใส่ขวดเครื่องต้มชูกำลังขายตามตลาดสด  
ในรูปแบบของรถเข็นขนาดเล็ก แม้จะมีอุปสรรคในการ  
ทำตลาดบ้าง แต่ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้  
ลูกค้าชื่นชอบ บวกกับปัจจุบันมีโรงงานผลิตที่  
ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มีตลาดบอกรสสรรพคุณ  
ยังคงอย่าให้ตลาดตอบรับดีขึ้นในเวลาต่อมา

ปัจจุบันนอกจากผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง ซึ่งเป็นสินค้าแรกแล้ว ยังแตกไลน์เป็นยาหม่องสมุนไพร ยาหม่องอโรม่า และยาคุมชุดิภา ซึ่งแต่ละชนิดมีสรรพคุณ มีคุณภาพเห็นผลได้จริง ได้มาตรฐานตรงตามหลักเภสัชสมุนไพร ทุกกระบวนการผลิตจะควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิด

โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองสมุนไพร จุดเด่นคือ เมื่อใช้ด้วยยาจะร้อน ไม่เหนียว แห้งซึมเข้าสู่ผิวหนังได้เร็ว มีกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพร สะดวกในการพกพา และใช้ด้วยหัวสเปรย์ฉีดสรรพคุณรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ส่วนยาหม่องสมุนไพร ยาหม่องอโรม่า รวมไปถึงยาคุมชุดิภา ที่ผลิตจากกรรมวิธีสูตรโบราณ ต่างได้รับการตอบรับดีจากตลาดเช่นกัน

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ซ็อนทองมงคล” ได้พัฒนาสูตรอื่นๆ เพื่อขยายตลาดเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน ที่เป็นตลาดสมุนไพรใหญ่แห่งหนึ่งล่าสุด ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากการไปร่วมงานโรดโชว์งานแสดงสินค้า The 7th China (Linyi) international Trade and Logistics Fair 2016 มณฑลซานตง เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ได้ผลตอบรับจากประชาชนชาวจีนเป็นอย่างมาก

สำหรับอนาคต “ชุดิภา” อยากให้แบรนด์ซ็อนทองมงคล เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านที่หยิบใช้ได้ตลอดเวลา โดยมีแผนจะกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากจีนแล้วก็จะมุ่งทำตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน โดยได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในธุรกิจสปา อาทิ น้ำมันนวดสปา ผลิตภัณฑ์ขัดผิว เป็นต้น

ส่วนผู้สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อที่ 20/92 ซ.บงกช ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.08-1943-3982

● โต้ะข่าวเกษตร ●